

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 11/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 3 năm 2011

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường quản lý, giáo dục, cảm hoá và giúp đỡ các loại đối tượng tại cộng đồng dân cư

Những năm qua, thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm, các cấp, các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý các loại đối tượng tại cộng đồng dân cư, góp phần hạn chế, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật, nhiều đối tượng đã được giúp đỡ cải tạo tiến bộ, hoà nhập cộng đồng, tham gia các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở, thực sự trở thành những người có ích cho xã hội.

Song, sự tham gia công tác này của một số chính quyền địa phương, nhất là các tổ chức đoàn thể và các doanh nghiệp chưa mạnh, hiệu quả chưa cao, nên xảy ra tình trạng nhiều đối tượng tái phạm, thậm chí tái phạm nguy hiểm hoặc liên tiếp thực hiện hành vi vi phạm pháp luật mặc dù đã được kiểm điểm, giáo dục nhiều lần... đã gây bức xúc xã hội, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Để khắc phục những hạn chế, thiếu sót nêu trên và tăng cường hơn nữa công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ các loại đối tượng tại cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các đơn vị kinh tế cần tổ chức quán triệt để có nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ các loại đối tượng tại cộng đồng dân cư là một công tác mang tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc, thể hiện tình thương, trách nhiệm của cộng đồng và toàn xã hội đối với những người đã có quá khứ vi phạm pháp luật nay đã chấp hành xong hoặc đang chấp hành các biện pháp tư pháp; từ đó giúp đỡ họ tiến bộ, hoàn lương, hoà nhập cộng đồng, không tái phạm, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững nền pháp chế XHCN.

2. Công an tỉnh có trách nhiệm chủ động phối hợp với các ngành chức năng thực hiện nhiệm vụ sau:

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 16/1999/CT-UB ngày 07/5/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Cuộc vận động **“Toàn dân tham gia quản lý, giáo dục những người làm lờ tại cộng đồng”** và Kế hoạch số 1261/1998/KH/BCA(V28) ngày 26/10/1998 của Bộ Công an về vận động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa những người làm lờ tại cộng đồng dân cư.

b) Khảo sát và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đóng góp kinh phí xây dựng **“Quỹ hoàn lương”** để giúp đỡ những người được đặc xá, tha tù ổn định cuộc sống, ngăn ngừa tái phạm tội.

c) Chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh thường xuyên thống kê, lập danh sách, phân loại, tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp chỉ đạo các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ các loại đối tượng tại cộng đồng dân cư theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Công an.

d) Định kỳ tổ chức **“đối thoại”** hoặc **“gặp gỡ”** các đối tượng đã chấp hành xong hình phạt tù, thực hiện xong các biện pháp tư pháp và chấp hành án tại xã, phường, thị trấn để làm cơ sở đề xuất các biện pháp quản lý, giáo dục, giúp đỡ.

đ) Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh và truyền hình tuyên truyền nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác này để góp phần thay đổi nhận thức của toàn xã hội; từ đó tích cực tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa, các loại đối tượng tại cộng đồng dân cư.

e) Hàng năm dự trù kinh phí gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

g) Định kỳ, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, đề nghị biểu dương, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ các loại đối tượng tại cộng đồng dân cư để nhân rộng.

3. Các Sở, Ban, ngành và Hội, đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định, có trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh và UBND huyện, thành phố vận động toàn xã hội tích cực tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ các loại đối tượng tại cộng đồng dân cư.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp với Công an tỉnh tiếp tục thực hiện các Nghị quyết liên tịch về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Đồng thời, có trách nhiệm vận động hội viên, đoàn viên tự giác chấp hành pháp luật và vận động gia đình, người thân tích cực tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ các loại đối tượng tại cộng đồng dân cư.

5. UBND huyện, thành phố có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và UBND xã, phường, thị trấn có kế hoạch phối hợp vận động toàn dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm;

quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ các loại đối tượng tại cộng đồng dân cư; lồng ghép với các phong trào cách mạng khác ở địa phương và cuộc vận động **“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”** để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo thành phong trào rộng lớn.

b) Chỉ đạo đổi mới công tác tuyên truyền vận động và nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTK; phòng, chống tội phạm; phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phòng, chống tội phạm và quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ các loại đối tượng tại cộng đồng dân cư.

c) Có kế hoạch chỉ đạo vận động các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tạo điều kiện về việc làm, cho vay vốn hoặc đóng góp vốn để giúp đỡ những người được đặc xá, tha tù; người đã chấp hành xong các biện pháp tư pháp và thi hành án tại xã, phường, thị trấn ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, từng bước loại bỏ nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm.

d) Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ các loại đối tượng tại cộng đồng dân cư để nhân rộng, phát triển phong trào chung.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể và Chủ tịch UBND huyện, thành phố triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, định kỳ (6 tháng, 01 năm) tổ chức sơ kết, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Hué